



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.น่ายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 http://www.psrु.ac.th

ฉบับที่ ๘๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

การปรับผลการเรียนอักษร I (ร) เป็น F หรือ U ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

กองบริการการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการปรับผลการเรียนของนักศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๓ ข้อ ๒๐.๗ **ปรับผลการเรียนอักษร I (ร) เป็น F หรือ U ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕** ดังนี้

ภาคปกติ จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ภาค กศ.ป.ป. จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

หากอาจารย์ผู้สอนท่านใดมีเหตุผลจำเป็นที่จะขอคงอักษร I (ร) ไว้ก่อน ให้ทำบันทึกเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยระบุวันที่ ที่พร้อมจะส่งเกรดได้ด้วย

จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มรพส. ได้รับมอบหมายให้รับสมัครที่ปรึกษาฯ ด้านวิชาการ สนใจสมัคร **ด่วน!** ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน สกนี้

จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกประกาศ เรื่อง การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนที่ใต้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อสรรหาคูคนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดังกล่าว เสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งในวาระต่อไป (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖) จึงประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ในด้านที่ท่านสนใจ **ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕** ตามสถานที่รับสมัครดังนี้

- ผู้สมัครเป็นที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจ ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ถ.จ่านกร้อง
- ผู้สมัครเป็นที่ปรึกษา ด้านสังคม ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก
- ผู้สมัครเป็นที่ปรึกษา ด้านวิชาการ ยื่นใบสมัครได้ที่ **กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่พิชัญญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว**
- ผู้สมัครเป็นที่ปรึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก



ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง

“พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ ๖”



วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ สวนริชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)

เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนริชมังคลาภิเษก มรพส.ส่วนทะเลแก้ว โดยคณะทำงานได้มีการหารือพูดคุยกันในเรื่องความพร้อมของทุกๆ ด้านในการจัดงาน ซึ่งในด้านของรูปแบบโดยรวมของงานจะจัดให้มีการประกวดกระทงใหญ่และขบวนแห่ โดยจะเริ่มตั้งขบวนบริเวณหอพักทะเลแก้วนิเวศ เวลา ๑๖.๐๐น. ใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินด้านการออกแบบ รูปทรง สีสัน ความประณีตสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงผู้ร่วมเดินขบวนในด้านความพร้อมเพียงและการแต่งกาย นอกจากนั้นมีการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นักศึกษามรพส.สมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน ๖ คน รวมถึงมีการประกวดนางนพมาศโดยผู้เข้าประกวดเพศหญิง อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป สวมชุดไทยจักรี ไทยประยุกต์ หรือชุดไทยจิตรลดา และยังมีประกวดหนูน้อยนพมาศ รับสมัครเด็กหญิงอายุระหว่าง ๔ - ๖ ขวบ โดยตัดสินจากความน่ารัก สวยงาม ความกล้าแสดงออก ผู้สนใจเข้าประกวดในการประกวดต่างๆ สามารถสมัครได้ที่งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.psu.ac.th นอกจากการประกวดต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมากมาย เช่น การรำวงย้อนยุค, ชิงช้าสวรรค์, สาวน้อยตกน้ำ, ไข่ปลาพาโชคและปาโป่ง จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามรพส.ทุกท่านร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐น. เป็นต้นไป

ขอเชิญนักศึกษาหอพักทะเลแก้วนิเวศ ร่วมกิจกรรม“แอโรบิคสุขสันต์ ทุกวันแข็งแรง” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และความสามัคคี วันนี้ (๒๐ พ.ย.)

หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ มรพส. ขอเชิญ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมแอโรบิคสุขสันต์ ทุกวันแข็งแรงเพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และแสดงถึงพลังความสามัคคีของนักศึกษาหอพัก โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (วันนี้) ตั้งแต่เวลา ๑๖.๔๕น. เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาหอพักเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าศูนย์อาหารทะเลแก้ว แต่งกายด้วยชุดฟรेशซีของมหาวิทยาลัยฯ และสวมรองเท้าผ้าใบ โดยนักศึกษาหอพัก สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บริเวณหน้าศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ



จดหมายเปิดผนึกถึง รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง โปรดพิจารณา

เรียน รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง

ในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการ และบุคลากรทุกฝ่ายที่ทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับท่าน พวกเราได้รับความช่วยเหลือ ได้รับคำแนะนำและความเอื้ออาทรเหมือนครอบครัวเดียวกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมามีคุณประโยชน์แก่เราทุกคน นอกจากท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านความรู้และความสามารถแล้ว ท่านยังเป็นคนดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการ

ท่านได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเราอย่างต่อเนื่อง ได้ผ่านการงานบริหารมาแล้วเกือบทุกตำแหน่ง รวมถึงได้รับเชิญให้เป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่องค์กรภายนอกอีกเป็นจำนวนมาก อันนำมาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้เพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินฝั่งสนามบินคืนมาจนได้ ไซ้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ ท่านมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า ทั้งตำรา งานวิจัย บทความ และสื่อการสอน จำนวนมาก อีกทั้งยัง ผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้รับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยถึง ๓๑๑ อัตรา และทำให้เกิดการปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผลงานที่สำคัญระดับประเทศ ล่าสุดของท่านคือเป็นผู้อำนวยการโครงการจัดการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. จำนวน ๕ รุ่น

สิ่งที่พวกเราซาบซึ้งใจอีกประการหนึ่งคือการที่ท่านได้ยึดมั่นในกฎระเบียบ คุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สิ่งประทับใจอยู่เสมอทุกครั้งที่ได้พบกันคือท่านได้ส่งเสริมและให้กำลังใจ ในการเร่งทำผลงานทางวิชาการเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากใครมีอุปสรรคเกี่ยวกับการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการท่านจะมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือ และชี้แนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็ว

สภาคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รู้สึกซาบซึ้งใจในทุกสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา พวกเรามีความเห็นพ้องต้องกันว่าท่านคือปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หนึ่งในสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเรานั้น ประกอบด้วยคนทำงานที่มาจากภูมิปัญญา สถาบันศึกษา พื้นฐานครอบครัวและสังคมที่แตกต่างกัน แต่ละคนย่อมมีความคิดเห็น ทักษะคติ บุคลิกลักษณะ วิธีการพูดจาและการแสดงออกที่แตกต่างกันไป หากมีบางคนหรือบางกลุ่มได้เคยล่วงเกินท่าน หรือ ทำให้ท่านต้องขุ่นเคืองใจ ไม่ว่าจะด้วยกาย วาจา หรือใจ จะเป็นด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาที่ดี ในนามของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต้องกราบขอภัยท่านมา ณ โอกาสนี้

สืบเนื่องจากเหตุการณ์การสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำให้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไม่สามารถดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ส่งผลให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยเกิดความสับสน ไร้ทิศทางในการดำเนินงาน กิจกรรมหลายอย่างของมหาวิทยาลัยในขณะนี้ต้องหยุดซ้งก ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

พวกเราเชื่อมั่นว่า ท่านเองก็มีความรักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่น้อยไปกว่าพวกเรา ดังนั้นจึงหวังว่า การตัดสินใจของท่านในประเด็นที่เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี ท่านจะทำเพื่อพวกเราและมหาวิทยาลัยของเราให้มหาวิทยาลัยของเราได้เดินหน้าต่อไป

ด้วยความเคารพและรักเป็นอย่างสูง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(ตามรายชื่อตามที่แนบมาข้างท้าย)